

อลิอันซ์ ทุ่มงบ 1.99 หมื่นล้านบาท (440 ล้านยูโร) เข้าซื้อธุรกิจประกันวินาศภัยและช่องทางจำหน่าย จาก UnipolSai ประเทศอิตาลี

- อลิอันซ์เตรียมซื้อธุรกิจประกันวินาศภัยในอิตาลี ซึ่งมียอดเบี้ยประกัน 4.96 หมื่นล้านบาท

(1.1 พันล้านยูโร)ในปี 2556

- บริษัทฯ เดินหน้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดี

อลิอันซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต ตกลงเข้าซื้อกิจการประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยสาธาติอิตาลี UnipolSai ที่ในปีที่แล้วสามารถทำยอดเบี้ยประกันได้ถึง 4.96 หมื่นล้านบาท (1.1 พันล้านยูโร) โดยธุรกิจดังกล่าวมีตัวแทนอยู่ 729 รายและพนักงาน 500 ราย ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 1.5 ล้านรายในประเทศอิตาลี (2556) มูลค่าการซื้อขายกิจการในครั้งนี้อาจสูงถึง 1.99 หมื่นล้านบาท (440 ล้านยูโร) ซึ่งขณะนี้ การทำธุรกรรมอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติตามกฎหมายระเบียบ

“ถือเป็นความลงตัวที่ยอดเยี่ยม เพราะจะทำให้เราสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเต็มที่และยังเป็นตลาดที่สามารถสร้างผลกำไรได้สูง” นายโอลิเวอร์ เบท กรรมการบอร์ดบริหาร อลิอันซ์ เอสอี ซึ่งดูแลธุรกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนใต้ กล่าวว่า “ผมขอต้อนรับลูกค้าใหม่ของเรา รวมถึง พนักงานและตัวแทนทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังใหม่นั้นคือกลุ่มอลิอันซ์ของเรา”

“ผมยินดีมากที่เราสามารถบรรลุข้อตกลงนี้ร่วมกับ UnipolSai ได้ในที่สุด” นายเคลาส์-ปีเตอร์ โรลท์เรอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อลิอันซ์ อิตาลี กล่าวว่า “ลูกค้าใหม่ของเราจะได้รับการคุ้มครองจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้ รวมทั้งบริการที่ดีจากโมเดลธุรกิจดิจิทัลของเรา ซึ่งการตกลงกันธุรกิจในครั้งนี้ จะทำให้เรามีโอกาสที่ดีที่จะได้ใกล้ชิดมากขึ้นกับลูกค้าของเรา รวมทั้งกลุ่มที่อาจเข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคต ในตลาดอิตาลี”

อลิอันซ์ในอิตาลี

อลิอันซ์ อิตาลี เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มอลิอันซ์ มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน ให้บริการลูกค้ามากกว่า 6 ล้านราย ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง โดยมีตัวแทนจำหน่ายแบบประกันอยู่ประมาณ 2,200 ราย เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงินอีก 1,600 ราย รวมถึงพันธมิตรธนาคารถึง 1,500 สาขาที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคารหรือแบงก์แอสซิวรันส์ และยังมีจำหน่ายผ่านช่องทางขายตรงโดยบริษัท Genialloyd อีกด้วย

ในปี 2556 อลิอันซ์ อิตาลีเก็บยอดเบี้ยประกันรวมได้ทั้งสิ้น 5.62 แสนล้านบาท (12.46 พันล้านยูโร) โดยเป็นยอดเบี้ยประกันจากธุรกิจประกันวินาศภัยถึง 1.8 แสนล้านบาท (4 พันล้านยูโร) กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นแตะ 6 หมื่นล้านบาท (1.34 พันล้านยูโร) โดยเป็นรายได้จากธุรกิจประกันวินาศภัยสูงถึง 4.96 หมื่นล้านบาท (1.1 พันล้านยูโร)

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 - 1 ยูโร เท่ากับ 45.133 บาท